

## สพป.กระบี่

# เดินทางอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2562

นำเสนอเมื่อ : 2 เม.ย. 2562

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและเตรียมบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ โดยเฉพาะทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานด้านส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อที่จะร่วมกันบูรณาการและขับเคลื่อนให้ภารกิจหน้าที่บรรลุตามวัตถุประสงค์กฎหมาย และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงบุคลากรจะได้สามารถปฏิบัติงานในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ได้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ าวาดวงการลงโทษนักเรียนนักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพ



ทั้งนี้ ในการอบรมดังกล่าว มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.กระบี่ จำนวนทั้งสิ้น 95 คน ไขระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2562 โดยเนื้อหาประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและเทคนิควิธีการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา แบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ 1. ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

2. ฝึกปฏิบัติจริงนอกสถานที่ และ 3. การเสวนาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยจะนำภารกิจดังกล่าวมาใช้ในการทำงานระดับจังหวัดต่อไป

ด้วยจุดเน้น การสร้างและประสานงานเครือข่ายทุกระดับ และการมุ่งพัฒนาที่ผู้เรียนใหม่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและเป็น “คนดี” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายทองพูล จันทบูรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรให้ความรู้